



Title :	กว้างโซ้งยิงเป้าในงานเชือดปลั่งเอ็ม 2-1 สุธมน
Subject Heading 1 :	1
Subject Heading 2 :	
Source :	โซ้ง ๑๕ หน้า ๑
Date :	ปัจจุบัณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

กว้างโซ้งยิงเป้าในบ้านเชือดปลั่งเอ็ม 2-1 สุธมน

กว้างโซ้งมหากัย เชียงราย ยูไนเต็ดยังเก่งในบ้าน เชือด โอสตสกา เอ็ม150 สระบุรี 2-1 จากการโหม่งของกิลสัน และลูกยิง สดสวยของเรอัลโด อัสซัมเซา ในนาทีที่ 2 และนาทีที่ 50

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.54 ที่สนามแม่ฟ้าหลวงเป็นการแข่งขัน ฟุตบอลศึกสปอนเซอร์ไทยระหว่างเชียงราย ยูไนเต็ด ที่เปิดบ้านรับ การมาเยือนของโอสตสกา เอ็ม150 สระบุรี โดยในวันนั้นเจ้าบ้านขาด ผู้เล่นตัวหลักเนื่องจากติดโทษแบน 2 รายคือ วีรศักดิ์ โพธิ์อัน (กองกลาง) และอลอนโซ่ คาวัลโญ่(ผู้รักษาประตู) ด้านทีมเยือนส่ง ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามในนัดนี้

เริ่มเกมเจ้าบ้านเชียงราย เปิดเกมบุกทันทีและเพียงนาทีที่ 2 ของการแข่งขัน เหล่าสาวกกว้างโซ้งก็ได้เฮกันตั้งลันสนามจาก จังหวะที่เชียงราย ยูไนเต็ดได้ลูกเตะมุมก่อนเปิดเข้ามาหน้าประตูให้ กิลสันเทกตัวขึ้นโขกเต็มหัวเข้าประตูไปอย่างสวยงาม เจ้าบ้าน เชียงราย ยูไนเต็ดขึ้นนำ 1-0

หลังจากโอสตสกาเสียประตูไปแบบยังไม่ทันตั้งตัว เมื่อนำบอลกลับมาเล่นใหม่ก็โหมบุกแลกกับเจ้าบ้านเชียงรายทันทีและ นาทีที่ 4 ก็เกือบที่จะได้ประตูตีเสมอจากการหลุดเข้าไปยิงของ คลินตัน ดาซิลวา แต่ไลน์แมนยกธงเป็นลูกล้ำหน้าก่อน จึงพลาดการ ได้ประตูไปอย่างน่าเสียดาย

โอสตสกาไม่ท้อยังเปิดเกมบุกต่อและก็น่าจะได้ประตู ตีเสมอเป็นอย่างยิ่งในนาทีที่ 15 จากการขึ้นบอลไปทางริมเส้นของ คลินตัน ดาซิลวา ก่อนที่จะบรรจงเปิดไปที่เสาสองให้กับ คาดาโน่ กองหลังที่เติมขึ้นมาโหม่งแต่ยังเป็นอาทิตย์ ธนุศรที่ยังยืนตำแหน่ง ดีทุบบอลทั้งออกไปได้

นาทีที่ 17 โอสตสกาก็น่าจะได้ประตูตีเสมออีกครั้งจากการ เปิดบอลยาวจากแดนกลางให้กับคากาโน่กองหลังที่ขึ้นมาหลุดกับ ดักล้ำหน้าของกองหลังเชียงรายเข้าไปโหม่งกลับหลังแต่ยัง เป็นอาทิตย์ ธนุศรอีกครั้งที่ตบบอลพ้นเขตอันตรายไปได้

หลังจากนั้นทั้งสองทีมปลัดกันรุกและรับอย่างสนุกแต่ไป พลาดในจังหวะสุดท้ายกันหมดจึงยังไม่มีการเพิ่ม เกมดำเนินมาถึง นาทีที่ 36 เชียงรายได้ลันประตูที่ 2 จากการต่อบอลกันอย่างสวยงาม

แล้วว่าสันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า

หลังจากเชียงรายไม่ได้ประตูที่ 3 หลังจากนั้น 2 นาทีคือ นาทีที่ 78 โอสตสกาก็ได้ประตูตีแตกมาเป็น 1-2 จากการยิงของ สุรเดช ธงชัย ท่ามกลางการประท้วงของผู้เล่นเชียงรายที่มองว่า ก่อนที่สุรเดชจะยิงเข้าไปผู้เล่นโอสตสกาได้ทำเข้าไปชนอาทิตย์ ธนุศรก่อนแล้ว แต่อย่างไรกรรมการก็ให้เป็นลูกได้ประตูของ โอสตสกา

เกมเริ่มเดือด ทั้งสองทีมต่างเข้าบอลกันหนักขึ้นจน กรรมการต้องปรามด้วยการแจกใบเหลือง ช่วงท้ายเกมโอสตสกา โหมบุกอย่างหนักแต่เกมมาถึงการทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 92 เชียงราย ยูไนเต็ด ก็พลาดการได้ประตูที่ 3 อย่างน่าเสียดายจาก จังหวะที่วสัน นาทะสัน หลุดเดี่ยวเข้าไปกระดกบอลผ่านผู้รักษา ประตูโอสตสกาไปได้แล้ว แต่บอลดันไปชนเสาตั้งออกมาพลาดการ ได้ประตูไปอย่างน่าเสียดาย จบเกมเชียงราย ยูไนเต็ดเฉือนชนะ โอสตสกา เอ็ม150 สระบุรีสุดมัน 2-1

หลังเกม เตโก้ สเตฟาโน่ ลูกล่า กุนชื่อเชียงราย ยูไนเต็ด กล่าวว่ เกมในวันนี้ลูกทีมของตนเล่นได้ดีมากถึงแม้จะพบกับทีม ใหญ่อย่างทีมโอสตสกาเอ็ม 150 สระบุรี ที่ออกไปฟรี ของตาราจ คะแนนฟุตบอลรายการสปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก ขอยกความดี ให้กับลูกทีมที่เล่นอย่างมีสมาธิจนนำมาสู่ชัยชนะในแมตช์นี้ได้ และ ทำให้แฟนบอลมีความสุขและสนุกกับเกม ส่วนอันดับของทีมที่ตั้ง ความหวังไว้กับการปิดฤดูด้วยเลขตัวเดียวต้องบอกว่างคงต้องการ เล่นเป็นเกมต่อเกม ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนเคยได้ยินเสียงวิจารณ์จาก เกจิลูกหนังว่าทีมเชียงราย ยูไนเต็ดน่าจะตกชั้น แต่มาถึงเวลานี้ อันดับของทีมเป็นที่น่าพอใจและอยู่ในอันดับที่ดีและห่างไกลจาก การตกชั้น ซึ่งการพบกับทีมพญาเราต้องทำงานกันต่อไป ส่วนการ พบกับสโมสรบุรีรัมย์ พีอีเอ ทีมแชมป์ก่อนจบฤดูกาลของฟุตบอล รายการนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่หนัก แต่เนื่องจากโปรแกรมการ แข่งขันไม่ชัดเจนทำให้ตนเองทำงานลำบากและต้องมาดูเป็นเกม ต่อเกมซึ่งจะพยายามทำให้ดีที่สุด

ไพโรจน์ บวรรัตนดิลก เฮดโค้ชสโมสรโอสตสกาเอ็ม150

เริ่มเกมเจ้าบ้านเชียงราย เปิดเกมบุกทันทีและเพียงนาทีที่ 2 ของการแข่งขัน เหล่าสาวกกว้างแข้งก็ได้เฮกันดังลั่นสนามจากจังหวะที่เชียงราย ยูไนเต็ดได้ลูกเตะมุมก่อนเปิดเข้ามาหน้าประตูให้ กิลสันเทกตัวขึ้นโขกเต็มหัวเข้าประตูไปอย่างสวยงาม เจ้าบ้าน เชียงราย ยูไนเต็ดขึ้นนำ 1-0

หลังจากโอสถสภาเสียประตูไปแบบยังไม่ทันตั้งตัว เมื่อนำบอลกลับมาเล่นใหม่ก็โหมบุกแลกกับเจ้าบ้านเชียงรายทันทีและ นาทีที่4 ก็เกือบที่จะได้ประตูตีเสมอจากการหลุดเข้าไปยิงของ คลินตัน ดาซิลวา แต่ไลน์แมนยกธงเป็นลูกล้ำหน้าก่อน จึงพลาดการ ได้ประตูไปอย่างน่าเสียดาย

โอสถสภาไม่ท้อยังเปิดเกมบุกต่อและก็นำจะได้ประตู ตีเสมอเป็นอย่างยิ่งในนาทีที่ 15 จากการขึ้นบอลไปทางริมเส้นของ คลินตัน ดาซิลวา ก่อนที่จะบรรจงเปิดไปที่เสาสองให้กับ คาดาโน่ กองหลังที่เติมขึ้นมาโหม่งแต่ยังเป็นอหัตถ์ย์ ธนุศรที่ยังยืนตำแหน่ง ดีทุบบอลทิ้งออกไปได้

นาทีที่ 17 โอสถสภาก็น่าจะได้ประตูตีเสมออีกครั้งจากการ เปิดบอลยาวจากแดนกลางให้กับคาดาโน่กองหลังที่ขึ้นมาหลุดกับ ดักล้ำหน้าของกองหลังเชียงรายเข้าไปโหม่งกลับหลังแต่ยังเป็นอหัตถ์ย์ ธนุศรอีกครั้งที่ตบบอลพ้นเขตอันตรายไปได้

หลังจากนั้นทั้งสองทีมพลัดกันรุกและรับอย่างสนุกแต่ไป พลาดในจังหวะสุดท้ายกันหมดจึงยังไม่มีประตูเพิ่ม เกมดำเนินมาถึง นาทีที่ 36 เชียงรายได้ลุ้นประตูที่ 2 จากการตบอลลั่นอย่างสวยงาม หน้ากรอบเขตโทษเป็นเรอัลโด อัสซัมเซาไหลบอลคืนกลับหลัง มาให้ยูเลียเน ดาซิลวา ชัดเต็มข้อแต่บอลข้ามคานออกหลังไปไม่ได้ ลั่น หลังจากนั้นไม่มีทีมใดยิงประตูเพิ่มได้จบครึ่งแรกเชียงราย ยูไนเต็ดนำ โอสถสภาเอ็ม150 สระบุรี 1-0

เริ่มครึ่งหลังทั้งสองทีมยังเปิดเกมรุกแลกกันอย่างสนุก เกม ดำเนินมาถึงนาทีที่ 50 กองเชียร์กว้างแข้งก็ได้เฮกันลั่นสนามอีกครั้ง จากจังหวะที่เชียงรายวางบอลยาวจากกลางสนามมาให้เรอันโด อัสซุนเซา ที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงแวกกองหลังของ โอสถสภาเข้าไปยิงตุงตาข่ายอย่างสวยงามเชียงราย ยูไนเต็ดขึ้นนำ 2-0

หลังจากโอสถสภาเสียประตูที่ 2 ก็เปิดเกมโหมบุกอย่าง หนักและเกือบได้ประตูตีไข่แตกจากการขึ้นบอลมาทางริมเส้นของ ยูยุนที่ลากไปเกือบสุดเส้นหลังก่อนจะเปิดเข้ากลางมาให้ราซาร์ส คุมบีที่ขึ้นโขกโล่งๆ แต่บอลกับไปชนคานตั้งลงพื้นก่อนจะมาเข้ามือ ของอหัตถ์ย์ ธนุศร ผู้รักษาประตูเชียงราย โอสถสภาพลาดโอกาสตี ไข่แตกไปอย่างน่าเสียดาย

เกมเปิดแลกกันอย่างสนุกในนาทีที่76 เชียงรายเกือบได้ลูก ที่ 3 จากจังหวะเปิดบอลจากริมเส้นของรัฐพล อัฐวงศ์ที่ลงมาเป็นตัว สำรองให้วสัน นาทะสัน เข้าไปยิงโล่งๆแต่ไลน์แมนยกธงไปก่อน

โหมบุกอย่างหนักแต่เกมมาถึงการทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 92 เชียงราย ยูไนเต็ด ก็พลาดการได้ประตูที่ 3 อย่างน่าเสียดายจาก จังหวะที่วสัน นาทะสัน หลุดเดี่ยวเข้าไปกระดกบอลผ่านผู้รักษา ประตูโอสถสภาไปได้แล้ว แต่บอลดันไปชนเสาตั้งออกมาพลาดการ ได้ประตูไปอย่างน่าเสียดาย จบเกมเชียงราย ยูไนเต็ดเฉือนชนะ โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรีสุดมัน 2-1

หลังเกม เตโก้ สเตฟาโน่ กูกล่า กุนชื่อเชียงราย ยูไนเต็ด กล่าวไว้ว่า เกมในวันนี้ลูกทีมของตนเล่นได้ดีมากถึงแม้จะพบกับทีม ใหญ่อย่างทีมโอสถสภาเอ็ม 150 สระบุรี ทีออฟไฟร์ ของตาราง คะแนนฟุตบอลรายการสพอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก ขอยกความดี ให้กับลูกทีมที่เล่นอย่างมีสมาธิจนนำมาสู่ชัยชนะในแมตช์นี้ได้ และ ทำให้แฟนบอลมีความสุขและสนุกกับเกม ส่วนอันดับของทีมที่ตั้ง ความหวังไว้กับการปิดฤดูกาลด้วยเลขตัวเดียวต้องบอกว่าคงต้องดูการ เล่นเป็นเกมต่อเกม ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนเคยได้ยินเสียงวิจารณ์จาก เกจิลูกหนึ่งว่าทีมเชียงราย ยูไนเต็ดน่าจะตกชั้น แต่มาถึงเวลานี้ อันดับของทีมเป็นที่น่าพอใจและอยู่ในอันดับที่ดีและห่างไกลจาก การตกชั้น ซึ่งการพบกับทีมพญาเราต้องทำงานกันต่อไป ส่วนการ พบกับสโมสรบุรีรัมย์ พีอีเอ ทีมแชมป์ก่อนจบฤดูกาลของฟุตบอล รายการนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่หนัก แต่เนื่องจากโปรแกรมการ แข่งขันไม่ชัดเจนทำให้ตนเองทำงานลำบากและต้องมาดูเป็นเกม ต่อเกมซึ่งจะพยายามทำให้ดีที่สุด

ไพโรจน์ บวรรัตนดิลก เฮดโค้ชสโมสรโอสถสภาเอ็ม150 สระบุรี กล่าวว่า เกมในวันนี้ต้องขอชมผู้เล่นทั้งสองทีม หากจะตำหนิ น่าจะตำหนิสภาพสนาม ทีมของเราคอร์ทบอลตรงกลางไม่ได้และ ทีมเชียงราย ยูไนเต็ดก็กดดันกลางสนาม กลายเป็นว่าบอลตรงกลาง ไม่สามารถคอนโทรลได้ทั้งคู่ เมื่อจับบอลได้ก็ต้องรีบเปลี่ยนพื้นที่ ซึ่ง หากใครวิ่งไล่บอลได้ดีกว่ามีจังหวะทำได้ก็ได้ประตู จังหวะการทำ ประตูของทีมโอสถสภาก็มีเยอะน่าจะเป็นผู้ชนะ แต่มีตัวแปรอื่นที่ทำ ให้ผลการแข่งขันออกมาเช่นนี้ ตนเองไม่โทษผู้เล่นของทีมเพราะ ต้องเจอความกดดันหลายๆอย่าง อย่างเรื่องกรรมการ ที่ผ่านมา ตนเองเคยตำหนิผู้เล่นว่ามาเตะที่สนามแม่ฟ้าหลวงไม่ต้องกลัวกรรมการ หากคิดเรื่องกรรมการสมาริทั้งหมดไปกว่าครึ่งแล้ว แต่ดูแล้วลูก ทีมของตนก็คิดเรื่องนี้อยู่เพราะภาพมันฟ้อง ก็ขอฝากด้วยผมไม่รู้จะ ฝากใคร หากท่านอยากเป็นผู้ชนะที่ดีก็ต้องชนะทั้งใจตัวเองและ ชนะใจคู่ต่อสู้ด้วย วันนี้ผมยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อทีมเชียงราย ยูไนเต็ดเหมือนออกไปแพ้ทีมอย่างบุรีรัมย์ พีอีเอ หรือชลบุรี แต่ก็ ขอชมว่าทีมเชียงราย ยูไนเต็ดมาตีในแง่ผู้เล่นและโค้ช แต่อย่างอื่น ไม่ยอมรับ ส่วนอันดับสถานการณ์ยังอยู่ 1 ใน 4 เพราะ บางกอก กล้าส เอฟซี แพ้เช่นกันทำให้ยังมีหวัง และหลายทีมในอันดับ 4- 8 มีลุ้นกันเยอะ